
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันศุกรท์ี่  ๙ มิถุนายน   ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ  หอประชุมอ าเภอบ้านเหลื่อม  (หลังเก่า) 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอุดม    แท่นนอก  ประธานสภาเทศบาล       
๒. นายลิม เทศนอก   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ   นงนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นางดวงรัตน์   บ ารุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายธวชัชัย    อือนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายบุญหลาย  แท่นนอก  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายมงกต      ทานอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรวม   สิบบุ่น   สมาชิกสภาเทศบาล    
๑๐. นางล าพวน  ไกรอ่ า   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสมเพช  วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายสมผล   วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม  
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมคิด  ฤาชา   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
๒. นายบัวเรียน  ทานอก   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม  
๓. นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายเฉลิมศักดิ์  แท่นนอก                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม       
๕. นางแสงจันทร์   เรืองศรีใส  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม   
๖. นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
๗. นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๘. นายเสถียร  เกตุนอก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 
๙. จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบ ารุง 
๑๐. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๑๑. นายสมเพด  อาพัดนอก  ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่  ๘ 
๑๒. นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อ านวยการกองคลัง 

/๑๓. นายคองศักดิ์... 
 



 ๒ 

๑๓. นายคองศักดิ์  ลัดนอก    ประธานชุมชนบ้านดอนทอง 
๑๔. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก               นิติกร  ช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑  การเข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่  ๓   
นายอุดม  แท่นนอก  - เมื่อวันที่ ๕-๗  เมษายน   ๒๕๖๐  ผมและทีมงานสภาเทศบาล  รวม ๑๐  คน 
ประธานสภาเทศบาล   เข้าร่วมอบรมเพ่ิมแระสิทธิภาพ  รุ่นที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๕-๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 
     ณ  โรงแรมโกลด์เด้นท์แลนด์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
ประชุม    - รับทราบ 
      ๑.๒ เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
นายอุดม  แท่นนอก  - เนื่องจากทางเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและ 
ประธานสภาเทศบาล    ปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด 
      จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่  ๑๕  มิถุนายบน  ๒๕๖๐  เวลา   
                ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       นครราชสีมา  ประจ าอ าเภอบ้านเหลื่อม  ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการป้องกัน 
       การทุจริต  ประจ าจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่สนใจเข้า 
                                             ร่วมรับฟังการบรรยาย   
ประชุม    - รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ 
                                         เมื่อวันที่  ๒๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ   สมัยแรก  เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐           

  ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่   เชิญครับ 
ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์   
                                             ๒๕๖๐         
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือจะขอแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
ที่ประชุม                             -  ไม่มี 
นายอุดม   แท่นนอก -  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
ประธานสภาเทศบาล               สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  ขอมติครับ     
ที่ประชุม  - มีมต ิ ๑๐  เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม สมัย  

   สามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  งดออกเสียง ๑  เสียง    
/ระเบียบ… 

 
        



 ๓ 

ระเบียบวารที่ ๓   - เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา   - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

วันที่   ๑   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้             

หลักการ 
   ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ไป
แล้วนั้น   เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๐   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   มีรายการดังต่อไปนี้  

๑.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 

หมวด  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

  -สมทบค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม(แห่งใหม่)                            
ตั้งไว ้ ๓๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบค่าก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม(แห่งใหม่) ตามโครงการ
ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม (แห่งใหม่)  

  (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๖  แนวทางการพัฒนาที่  
๖.๑  ล าดับที่  ๔๘ หน้า ๑๐๒) 
**รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน ) ** 

/๑.๒ โอนลด… 
 

 



 ๔ 

๑.๒ โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป  
  งบด าเนินงาน 

หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
หน้า ๘/๑๑๓ 
-ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม       ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งฯ         โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๕๐,๐๐๐    บาท 
 โอนลดครั้งนี้                ๓๐,๐๐๐   บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                        ๒๐,๐๐๐   บาท   

*** รวมโอนลด เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท   (สามหม่ืนบาทถ้วน ) *** 
เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
เหลื่อม (แห่งใหม่) งบประมาณ  ๑๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  โดยได้ยื่นขอกู้ จาก
กองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล (ก.ส.ท.)  ได้รับอนุมัติให้กู้ จ านวน  ๑๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ  จึงมีความจ าเป็นต้องจ่ายงบประมาณสมทบเพ่ือให้งบประมาณเพียงพอ     
และเพ่ือให้การบริหารกิจการ  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล  เพ่ือโอนงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐  ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่   ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  ต่อไป 

                                                 (ลงชื่อ)  นายสมคิด    ฤาชา    ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
นายอุดม   แท่นนอก       -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาเทศบาล    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓            

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอุดม  แท่นนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

                     /นายมงกต...    



 ๕ 

นายมงกต  ทานอก  - หากมีการโอนงบประมาณจ านวนที่ขออนุมัติแล้วจะสามารถด าเนินการก่อสร้าง
สมาชิกสภาเทสบาล    ได ้ หรือไม่  อย่างไร 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ในการด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานนั้น  ตามที่ได้ชี้แจงในญัตติไปแล้วนั้น 
ปลัดเทศบาล       ตามท่ีกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้แจ้งการอนุมัติวงเงินกู้มายังเทศบาลฯ 
      โดยให้ด าเนินการหาผู้รับจ้าง  ตามระเบียบพัสดุ  แล้วให้รายงานไปยังกองทุน 
      ส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๐  ในส่วนความ 
      คืบหน้าของทางเทศบาล  ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการก าหนดราคากลางครับ                                            
นายอุดม  แท่นนอก - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล              
ที่ประชุม                             -  ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาล  ว่าจะอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                    
                                            พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ                     
                                            หรือไม่  หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ี 
       นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม    - มีมต ิ ๑๑  เสียงอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                    
                                            พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งดออกเสียง ๑  เสียง    

             ๓.๒  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                   
                    พ.ศ.๒๕๖๐ 

นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา   - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

วันที่   ๑   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๐   ดังนี ้

/หลักการ.. 
             



 ๖ 

 
หลักการ 

   ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             พ.ศ. 
๒๕๖๐   ไปแล้วนั้น   เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๐   มีรายการดังต่อไปนี้  

๑.๑ การโอนเพิ่ม   
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบด าเนินงาน 

หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐  บาท             หน้า ๗๖/๑๑๓ 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                 ๖๖,๔๒๐     บาท   
โอนเพิ่มครั้งนี้                    ๘๒,๖๐๐      บาท  
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน                           ๑๔๙,๐๒๐      บาท   

*** รวมโอนเพิ่ม เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๘๒,๖๐๐  บาท (แปดหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน ) *** 
๑.๒ โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 

  งานบริหารงานคลัง 
  งบลงทุน 

หมวด  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    
๑) เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล   ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   หน้า  ๒๔/๑๑๓  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๓๑,๐๐๐    บาท 
 โอนลดครั้งนี้                ๓๑,๐๐๐   บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                             -         บาท 
๒) ชั้นวางแฟ้ม  ตั้ง๔ ชั้น (๔๐ ช่อง)ล้อเลื่อน ตั้งไว้  ๑๐,๘๐๐  บาท   หน้า  ๒๔/๑๑๓  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๑๐,๘๐๐    บาท 
 โอนลดครั้งนี้                ๑๐,๘๐๐    บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                             -         บาท  
๓) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน  มือจับเขาควาย ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  หน้า  ๒๔/๑๑๓  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๒๐,๐๐๐    บาท 
 โอนลดครั้งนี้                ๒๐,๐๐๐    บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                             -         บาท 

/๔)ตู้เอกสาร… 
 



 ๗ 

๔) ตู้เอกสารแฟ้มแขวน  ๔  ลิ้นชัก  มือจับฝัง ตั้งไว้  ๑๔,๐๐๐  บาท   หน้า  ๒๔/๑๑๓  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๑๔,๐๐๐  บาท 
 โอนลดครั้งนี้                ๑๔,๐๐๐  บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                             -         บาท 
๕) โต๊ะคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้  ๖,๘๐๐  บาท   หน้า  ๒๕/๑๑๓  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๖,๘๐๐  บาท 
 โอนลดครั้งนี้                ๖,๘๐๐  บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                             -         บาท  

*** รวมโอนลด เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๘๒,๖๐๐  บาท   (แปดหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน ) *** 
เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของเทศบาลที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ และงบประมาณในรายการที่โอนลด  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แล้ว     
  เพ่ือให้การบริหารกิจการ  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง และ
เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล  เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ 
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาทอ้งถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  ต่อไป 
 

                                                 (ลงชื่อ)   สมคิด    ฤาชา       ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
นายอุดม   แท่นนอก       -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  
                                             ๒๕๔๓                

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอุดม  แท่นนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาล ว่าจะอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                    
                                            พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ    หรือไม่  หากสมาชิกท่านใด 
                                            เห็นว่าควรอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ    โปรดยกมือครับ 

/ที่ประชุม... 



 ๘ 

ที่ประชุม    - มีมต ิ ๑๑  เสียงอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ                    
                                            พ.ศ. ๒๕๖๐ งดออกเสียง ๑  เสียง    

 ๓.๓  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา   - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

วันที่   ๑   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้             

หลักการ 
   ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐    ไป
แล้วนั้น   เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖๐   มีรายการดังต่อไปนี้   

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

  แผนงานการพาณิชย์ 
  งานกิจการประปา 

งบลงทุน 
  หมวด  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ ์
  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   หน้า ๑๐/๑๓  

ค าชี้แจงเดิม   
 (๑) รถจักรยานยนต์  ขนาด  ๑๑๐  ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา       ตั้งไว้   ๓๘,๐๐๐   บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถยนต์  ขนาด ๑๑๐  ซีซี   แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  ๑  เครื่อง                          

เป็นเงิน  ๓๘,๐๐๐  บาท   
ค าชี้แจงท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
 (๑) รถจักรยานยนต์  ขนาด  ๑๑๐  ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา    ตั้งไว้   ๓๘,๐๐๐     บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์  ขนาด  ๑๑๐  ซีซี   แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  ๑  คัน                        

เป็นเงิน  ๓๘,๐๐๐   บาท   
/เหตุผล… 

 



 ๙ 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การบริหารกิจการ   ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงาน  จึงเสนอขออนุมัติจากสภาเทศบาล  เพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๙    ต่อไป 

                                                  ( ลงชื่อ)     สมคิด   ฤาชา     ผู้เสนอ    
                                                 (นายสมคิด   ฤาชา) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
 นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล         ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  
                                            ๒๕๔๓                                            

ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า    
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอุดม  แท่นนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาล  ว่าจะอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
                                            งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  หรือไม่  หาก 
                                            สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย  
      ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                                
      โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม    - มีมต ิ ๑๑  เสียงอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   
                                            งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งดออกเสียง ๑  เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  กระทู้ 
    ๔.๑ กระทู้ถาม 
       (๑) การซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าบ้าน ดต.ค านึง  มาตวงษ์ 
       (๒) การรับสมัครพนักงาน  มีการประชาสัมพันธ์หรือไม่  อย่างไร 
       (๓) การจัดซื้อ-จัดจ้างคลอรีน  และสารส้ม   
 

/นายอุดม...    
 



 ๑๐ 

นายอุดม   แท่นนอก  - ในการเสนอกระทู้ถามนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล    สภาฯ  ข้อ ๑๐๐  ก าหนดให้สมาชิกสภาเสนอกระทู้ได้ไม่เกิน ๑  กระทู้ ต่อการ 
      ประชุมครั้งหนึ่ง  เว้นแต่ประธานสภาเทศบาลจะอนุญาต ในครั้งนี้ผมอนุญาตให้ 
      ตั้งเกิน  ๑  กระทู้  แต่ครั้งต่อๆไปขอให้ตั้งกระทู้เพียงหนึ่งกระทู้นะครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายอุดม   แท่นนอก  - เชิญนายมงกต  ทานอก    สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      
นายมงกต  ทานอก  - เสนอกระทู้ถาม  (๑) การซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าบ้าน ดต.ค านึง  มาตวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล             จะด าเนินการซ่อมแซมได้หรือ  อย่างไร  (๒) การรับสมัครพนักงาน  มีการ 
      ประชาสัมพันธ์หรือไม่  อย่างไร  และ (๓) การจัดซื้อ-จัดจ้างคลอรีน  และสารส้ม  
                เหตุใดจึงใช้วิธีตกลงราคา 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ในการด าเนินการตามกระทู้  ข้อที่หนึ่งเนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่ม 
ปลัดเทศบาล   น้ า  เมื่อฝนตกและมีปริมาณน้ ามาก น้ าจึงเซาะถนน  ท าให้เกิดการช ารุดของ   
                                            คอนกรีต  ในการซ่อมแซมครั้งแรกซ่อมแซมเฉพาะผิวคอนกรีต  ลักษณะของ 
          งานเป็นการซ่อมแซมใหญ่  กองช่างได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  และประมาณการแล้ว 
      ใช้งบประมาณ  แปดหมื่นกว่าบาท   ปัจจุบันมีงบประมาณไม่เพียงพอ  จะได้ 
                                            ด าเนินการน าเข้าแผนพัฒนาเพิ่มเติม  ซึ่งจะมีการประชุมประชาคมแผนเพิ่มเติม 
                                            ในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ก่อน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ 
                                            เกี่ยวข้อง    (๒) ในการรับสมัครพนักงาน ที่ผ่านมาซึ่งเปิดรับ  จ านวน  ๒  
      ต าแหน่ง  มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง  อปท.อื่นๆ  ปิดประกาศ  ณ  ส านักงาน 
      เทศบาล  ที่ว่าการอ าเภอ    และส่งประกาศไปยังชุมชน   มีการประกาศทางหอ 
                กระจายข่าวของเทศบาล ครับ   
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายสมคิด  ฤาชา   - ส าหรับกระทู้ที่ ๓ การจัดซื้อ-จัดจ้างคลอรีน  และสารส้ม เหตุที่ใช้วิธีตกลงราคา   
นายกเทศมนตรี                 เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ในปีนี้  ไม่ถึงห้าแสนบาท  ซึ่งตามระเบียบพัสดุ      
                                             สามารถด าเนินการโดยวิธีตกลงราคาได้  และสถานที่ในการเก็บคลอรีน  และ         
     สารส้มค่อนข้างคับแคบ  จึงจัดซื้อเป็นงวด 
จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ   - ขอเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน  ส าหรับคุณภาพของสารส้ม 
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ      และคลอรีนที่จัดซื้อนั้น ได้มาตรฐานที่ก าหนด  ครับ  
ที่ประชุม    -  รับทราบ  
     (๔)  ไฟฟ้าส่องสว่าง  สวนสาธารณะหนองใหญ่  ยังสามารถใช้การได้หรือไม่ 
นายอุดม   แท่นนอก    - เชิญนายบุญหลาย  แท่นนอก    สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      
 

/นายบุญหลาย...   
 



 ๑๑ 

นายบุญหลาย  แท่นนอก  - เสนอกระทู้ถามไฟฟ้าส่องสว่าง  สวนสาธารณะหนองใหญ่   ปัจจุบันไม่มีการ 
สมาชิกสภาเทศบาล    เปิดใช้  ยังสามารถใช้การได้หรือไม่  หากยังสามารถใช้ได้  ควรจะเปิดให้ 
      ประชาชนผู้ที่มาออกก าลังกายในตอนเย็น 
นายสมคิด  ฤาชา   - ปัจจุบันยังสามารถใช้ได้ครับ   แต่เนื่องจากในปีนี้ค่าไฟฟ้าตั้งไว้น้อย  และมีการ   
นายกเทศมนตรี                 เบิกจ่ายค่อนข้างสูง  จึงไม่ได้เปิดใช้งาน  ในสัปดาห์หน้าจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล 
      เปิดไฟในบริเวณท่ีประชาชนออกก าลังกาย  โดยจะปิดไฟในเวลาประมาณ   
      ๒๐.๐๐ น.    
ที่ประชุม    -  รับทราบ 
    (๕)  โครงการเชื่อมถนนคอนกรีตกับ ถนนสายปะค า-แก้งสนามนาง  ใน 

                เขตเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
นายอุดม   แท่นนอก    - เชิญนางดวงรัตน์  บ ารุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      
นางดวงรัตน์  บ ารุงนอก    - เสนอกระทู้ถามโครงการเชื่อมถนนคอนกรีตกับ ถนนสายปะค า-แก้งสนามนาง   
สมาชิกสภาเทศบาล                      ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เนื่องจากได้มีการถามในที่ประชุมมาแล้วครั้ง 
                  หนึ่ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าหากจะด าเนินการต้องมีการวางท่อก่อน  ไม่ทราบว่า 
        จะด าเนินการต่อหรือไม่  อย่างไร  และหากด าเนินการ  จะสามารถด าเนินการ 
                                              ได้ทันในปีงบประมาณนี้  หรือไม่ 
นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์   - โครงการเชื่อมทาง  บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติปีงบประมาณนี้  มีทั้งหมด  ๔  จุด 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา                     ได้ด าเนินการประสานไปยังแขวงการทางแล้ว  สามารถด าเนินการได้เลย  กอง 
        ช่างได้ด าเนนิการออกแบบ และประมาณการเรียบร้อยแล้ว  สามารถ 
                                              ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย  คคาดว่าจะด าเนินการทันในปีงบประมาณนี้ 
                                              แน่นอน 
ที่ประชุม    -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ        
    ๕.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล                    
                                             บ้านเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน         
                                               พ.ศ.๒๕๖๐  (ระหวา่งเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๙ -เดือนมีนาคม                     
                                               พ.ศ. ๒๕๖๐) 
นายอุดม   แท่นนอก  - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง   
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นายกเทศมนตรี   องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )  
           พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙ (๓)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม  
 และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  รายงาน ผลและ  
 เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  

/ผู้บริหาร… 



 ๑๒ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิน่  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย   
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาเดือนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย 
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม 
ของทุกปี      
 ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการติดตามและ

 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
          ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๙ -เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามหรือไม่ ถ้ามี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล              
ที่ประชุม   -ไม่มี/รับทราบ 
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล             ถ้ามี เชิญครับ 
นายบุญหลาย  แท่นนอก  - ขอน าเรียนหารือในที่ประชุม  กับทางคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    เรื่องน้ าประปา  เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ าชีสามารถสูบน้ าหนองใหญ่ได้                
      จึงจะหารือว่าจะสามารถเปิดน้ าตลอด  ๒๔  ชั่วโมงได้หรือไม่  และเนื่องจาก 
      หลายวันที่ผ่านมามีฝนตกและลมแรง  ท าให้กอไผ่ในซอยบ้านครูน้อย  ชุมชน 
      บ้านกลางเอนลงมาปิดถนน  ขอให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับ 
นายธวัชชัย  อือนอก  - ขอเสนอแนะในการเปิดน้ าใช้  ตลอด  ๒๔  ชัว่โมง  หากไม่สามารถด าเนินการได้  
สมาชิกสภาเทศบาล    หากจะเปิดตั้งแต่ตีห้า  จนถึงประมาณสี่ทุ่ม  จะสามารถเปิดได้หรือไม่  และ 
      ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องน้ าเป็นตะกอน 
จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ   - ส าหรับการสูบน้ าเข้าหนองใหญ่กองการประปาก็ได้ส ารวจแหล่งน้ าเห็นว่ามี 
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ     ปริมาณน้ าพอที่จะสูบได้  จะได้ประสานไปยังส านักชลประทาน  จังหวัด 
     นครราชสีมา   เพ่ือสอบถามคิวเกษตรกรผู้ใช้น้ า  หากไม่มีผู้ใช้น้ าจะท าหนังสือ 
     ไปขอสูบน้ าครับ  ในส่วนของการเปิดน้ าตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ปัจจุบันปริมาณน้ า 
                                             ลดลง  ถ้าเปิดตลอด  ๒๔  ชัว่โมงเกรงว่าจะไม่เพียงพอ  หากจะเปิดตลอด ๒๔   
     ชั่วโมงขอเวลาให้มีการสูบน้ าเข้าหนองใหญ่ให้มีปริมาณที่พียงพอที่จะเปิด 
     ตลอดเวลาได้  เพราะไม่แน่นอนว่าจะสามารถสูบน้ าได้มากน้อยเพียงใดครับ   
     ส่วนน้ าที่เกิดตะกอนเนื่องจาก๒-๓ วันที่ผ่านมามีฝนตกท าให้มีน้ าไหลเข้า

    หนองใหญ่จึงเกิดตะกอน  แต่ยังมีการจ่ายปริมาณเคมีเท่าเดิม  และปัญหาที่ 
     สะสมมานานคือมีการใช้ท่อเมนต์ทั้งเก่าและใหม่ควบคู่กัน  ในท่อเก่าจะมี   

    ประมาณตะกอนตกค้าง  การแก้ไขคือการเปลี่ยนท่อเมนต์ครับ 
  ที่ประชุม     -รับทราบ 

/นางฉวีวรรณ...   



 ๑๓ 

นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ขอเสนอเรื่องการเปิดน้ าในเวลาเช้าปัจจุบันน้ าจะไหลประมาณตีห้า  หรือไม่ก็ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ช้ากว่านั้นอยากให้เปิดน้ าให้เป็นเวลา  เพราะบางครัวเรือนต้องใช้น้ าในตอนเช้า 
      แต่เช้า  และขอเสนอเรื่องการท ากองผ้าป่าเพ่ือสมทบทุนในการสร้างห้องสมุด 
      โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมในส่วนของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมควรจะตั้งสาย 
               ผ้าป่าในนามของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
นายสมเพช  วอนอก   - ก านันฝากขอเชิญเทศบาลร่วมก าจัดผักตบชวา  บริเวณห้วยโสกคอม  ในวันที่  
สมาชิกสภาเทศบาล     ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐   
นายอุดม  แท่นนอก  - ขอเชิญผู้แทนชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุม  ท่านใดมีข้อเสนอแนะ  หรือ  
ประธานสภาเทศบาล                    มีสิ่งใดจะแจ้งต่อที่ประชุม  เชิญครับ    
นายคองศักดิ์  ลัดนอก  -  แจ้งเรื่องรางระบายน้ าสายบ้านนางเย็น  เทศนอก  มีน้ าท่วมขังตลอดเวลา  
ประธานชุมชนดอนทอง     ขอให้ช่วยลงไปตรวจสอบ  และด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 
นายเสถียร  เกตุนอก  -  บริเวณตั้งแต่แยกป้อมต ารวจ  มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมถนนอยากให้ตัดออก  และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑     บริเวณฝั่งทางบ้านผมมีน้ าขังเป็นบริเวณ   ให้ช่วยด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 
นายสมคิด  ฤาชา -  มีสิ่งใดที่ต้องด าเนินการแก้ไขขอให้แจ้งครับ  เพราะว่าทางเทศบาลได้จ้าง 
นายกเทศมนตรี     แรงงานราษฎรเพ่ือลอกรางระบายน้ า  และมีงบประมาณเหลือในวันจันทร์จึง 
    นัดแรงงานที่มีท้ังหมด  เพ่ือแบ่งงานจะให้ไปท าในส่วนที่ได้มีการเสนอแนะใน  
                                              วันนี้ด้วยครับ  ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอข้อคิดเห็น   จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา 
นายอุดม  แท่นนอก -  มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ อีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล                    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายอุดม  แทน่นอก -  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ การประชุมสภาเทศบาลก็ได้  
ประธานสภาเทศบาล                   ด าเนินการ ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควร และครบทุกระเบียบวาระแล้ว    
                                             ขอขอบคุณทุกท่านที่ มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ในวันนี้  กระผมขอปิด    
                                             ประชุม  ขอบคุณครับ    
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๕.๓๐  น.   
 

          (ลงชื่อ)     พิมลพรรณ  รานอก    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                                      นิติกรช านาญการ          
 
    

                                      (ลงชื่อ)      โอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม                          
     

/ คณะกรรมการ… 
 



 ๑๔ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เมื่อวันที่  ๑๖    มิถุนายน    ๒๕๖๐ 
 
    มงกต  ทานอก                                    รวม  สิบบุ่น                                  ธวัชชัย  อือนอก 
  (นายมงกต  ทานอก)       (นายรวม  สิบบุ่น)   (นายธวัชชัย  อือนอก)                               
    ประธานกรรมการ          กรรมการ           กรรมการ 
 
 
 
    
      


